



ที่ มท 0804/497

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนราชสิมา กทม. 10300

28 มกราคม 2546

เรื่อง ทาหรือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ภายหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงราย ส่วนที่ ๒๒๖.๒/๔๔๒๐๙ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545  
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520

ตามที่ทาหรือเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมโขง ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน โดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสนได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้องานจากการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นงานปรับปรุงทางเท้าแบบพิเศษบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และถมดินบริเวณติดกับ นปช. หลังเขื่อนหินป้องกันคลื่นริมแม่น้ำโขง โดยเข้าใจว่าอำนาจการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาเป็นของนายกเทศมนตรี ต่อมาหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วเทศบาลได้มีหนังสือถึงจังหวัดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา จังหวัดจึงขอทาหรือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล่าว รวม 2 ข้อ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1. กรณีที่ทาหรือว่า การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว จะดำเนินการได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจะกระทำได้ในกรณีที่จำเป็น เพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญาไว้ในราชการแล้วด้วย กรณีที่ทาหรือข้อเท็จจริงปรากฏว่า หจก. ศรีกิตติกานต์ก่อสร้างผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้โดยถูกต้องแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ดังนั้น การขอแก้ไขสัญญากรณีนี้จึงไม่อาจดำเนินการได้

2. สำหรับข้อทาหรือที่ว่า การเบิกจ่ายที่ยังค้างอยู่อีก 1,212,000 บาท จะเบิกจ่ายได้หรือไม่ หากเบิกจ่ายไม่ได้จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร นั้น เห็นว่า เป็นเรื่องที่จังหวัดจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 ข้อ 51 ที่กำหนดว่า "สำหรับฎีกาเบิกเงินเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ถ้าผู้ตรวจฎีการายงานว่าการเบิกเงินนั้นไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แต่ผู้อนุมัติฎีกาเห็นว่า ส่วนราชการผู้เบิกมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ และมีเงิน

ประจํางวดหรือจัดสรรเหลือพอที่จะเบิกจ่ายได้ก็ให้อนุมัติฎีกาได้ แต่ให้รายงานข้อบกพร่องนั้นต่อ  
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา และแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการผู้เบิกเงินนั้นทราบเพื่อพิจารณา  
ดำเนินการต่อไป”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุมพร พลรักษ์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
กลุ่มงานวินิจฉัยและเรื่องร้องทุกข์  
โทร. 0-2241-9034  
โทรสาร 0-2241-9035